



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จึงได้จัดทำรายงานการประชุมฯ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมาน นายด่าน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมาน นายด่าน	ประธานสภาอบต.แม่ลอย	สมาน นายด่าน	
๒	นายบุญธรรม ปันสาร	รองประธานสภาอบต.แม่ลอย	บุญธรรม ปันสาร	
๓	นายนพดล บั้งเงิน	เลขานุการสภาอบต.แม่ลอย	นพดล บั้งเงิน	
๔	นายถวัล ปัญญาดี	สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๒	ถวัล ปัญญาดี	
๕	นายผดุงพล อุปการคำ	สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๓	ผดุงพล อุปการคำ	
๖	นายชุม อ่อนหวาน	สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๔	ชุม อ่อนหวาน	
๗	นายสง่า สุทธศิลป์	สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๕	สง่า สุทธศิลป์	
๘	นายสมบุรณ์ ดีปกรณ	สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๖	สมบุรณ์ ดีปกรณ	
๙	นายเกรียงศักดิ์ ชันทา	สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๗	เกรียงศักดิ์ ชันทา	
๑๐	นายสันติ ต้นดีบ	สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๘	สันติ ต้นดีบ	
๑๑	นายเสาร์ วันยอด	สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๙	เสาร์ วันยอด	
๑๒	นายสมบัติ ต๊ะจันทร์	สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๑๐	สมบัติ ต๊ะจันทร์	
๑๓	นายศรีสุวรรณ ไคร์นุ่นนา	สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๑๑	ศรีสุวรรณ ไคร์นุ่นนา	
๑๔	นางสาวชุนากรณ์ ปุชัย	สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๑๓	ชุนากรณ์ ปุชัย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนาวุฒิ กาไชย	นายก อบต.แม่ลอย	ธนาวุฒิ กาไชย	
๒	นายสมัย อินมาส	รองนายกอบต.แม่ลอย	สมัย อินมาส	
๓	นายธานี สุทธศิลป์	รองนายกอบต.แม่ลอย	ธานี สุทธศิลป์	
๔	นายนันทภพ คำมูล	เลขานุการนายกอบต.แม่ลอย	นันทภพ คำมูล	
๕	นางสาวอนุสรรา วิชัยเนตร	รองปลัดอบต.แม่ลอย	อนุสรรา วิชัยเนตร	
๖	นางพิชยนันท์ พวงมะลิ	ผู้อำนวยการกองคลัง	พิชยนันท์ พวงมะลิ	
๗	นายเมธี แสงศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายเมธี แสงศรี	
๘	นายภาคิน ชัยแก้วเม	หัวหน้าสำนักปลัด	ภาคิน ชัยแก้วเม	
๙	น.ส.โชติกา มุกดา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	โชติกา มุกดา	
๑๐	นางวัลลีย์ ไชยวงศ์	นักจัดการงานทั่วไป	วัลลีย์ ไชยวงศ์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวจงดี อินตะนนท์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	-	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมาน นายด่าน ในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระทบขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ก่อนจะเข้าระเบียบวาระการประชุมขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

นายบุญธรรม ปันสาร
(รองประธานสภา)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒

ดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จึงประกาศให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ขอเข้าระเบียบวาระการประชุมวาระที่ ๑ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

กระทบขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้แถลงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ต่อไป

นายธนาวุฒิ กาไชย
(นายก อบต.แม่ลอย)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ผู้ทรงเกียรติทุกท่านและหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนถึงคณะผู้บริหารด้วย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงาน แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประจำทุกปี ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จึงขอรายงานผลการ ดำเนินงานในรอบปี การแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ในส่วนของรายละเอียดคำแถลงทุกท่านได้เอกสาร เบื้องต้นไปดูเรียบร้อยแล้ว ก็ขออนุญาตรายละเอียดยุทธศาสตร์ต่างๆ รายละเอียดตาม เอกสารหน้าที่ ๘ สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ลอย ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินการทำงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ สามารถสรุปตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๓๙ โครงการ งบประมาณ ๙,๘๐๒,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๙,๘๐๒,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๖,๓๓๑,๗๔๘ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๐๐๐ บาท

รวม ๑๑๔ โครงการ งบประมาณ ๓๕,๑๗๓,๕๑๘ บาท

จากการติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ที่ได้รับการอนุมัติ สามารถสรุปได้ดังนี้

- ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๘๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๗
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๗
- ไม่มีการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๖

ผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค จำนวน ๓๙ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่าน หน้าที่ ๙

ผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่าน หน้าที่ ๑๑

ผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและ สาธารณสุข จำนวน ๓๒ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่าน หน้าที่ ๑๑

ผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒๙ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจก ให้ท่าน หน้าที่ ๑๔

ผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่าน หน้าที่ ๑๕

ผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ จำนวน ๘ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่าน หน้าที่ ๑๖

รายการครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบริการสาธารณะ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่าน หน้าที่ ๑๖

โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นผลการดำเนินงานทั้งหมดที่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งบางโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดในเรื่องของพื้นที่เขตป่าและที่สปก.ต้องได้รับการอนุญาตก่อน เข้าดำเนินการ และนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่หลายประเด็นที่ผมไม่ได้พูดถึง เช่น ค่า รายจ่ายประจำ งบกลาง ซึ่งรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงขอสรุปเฉพาะตัวโครงการที่สำคัญและการเบิกจ่ายจริงมาเสนอเท่านั้น

นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่การงานเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลอยแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ยังเป็นประธานกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.แม่ลอย โดยตำแหน่งซึ่งเป็นกองทุนฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนตำบลแม่ลอยโดยตรง ซึ่งทางอบต.แม่ลอย โดยการให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยให้สมทบงบประมาณ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ % ต่อยอดสมทบของสปสข.ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการไปหลาย โครงการกิจกรรมสรุปได้ดังต่อไปนี้

ประเภทกิจกรรม ที่ ๑ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสาธารณสุขของหน่วย บริการ สถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตาม เอกสารที่แจกให้ท่าน หน้าที่ ๑๗

ประเภทกิจกรรม ที่ ๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมจัดกระบวนการหรือกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ จำนวน ๒๕ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่าน หน้าที่ ๑๗

ประเภทกิจกรรม ที่ ๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กใน ชุมชนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือการ พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่าน หน้าที่ ๑๘

ประเภทกิจกรรม ที่ ๔ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน หลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่าน หน้าที่ ๑๘

ประเภทกิจกรรม ที่ ๕ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือ ภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ จำนวน - โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แจก ให้ท่าน หน้าที่ ๑๘

รวมทั้งสิ้น ๓๐ กิจกรรม งบประมาณ ๔๔๘,๘๒๐ บาท สำหรับแผนการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขณะนี้ได้จัดทำแผนสุขภาพตำบล เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ปี ๒๕๖๗ ต่อไป

ตามที่กระผมได้นำเรียนต่อท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ จะเห็นได้ว่าสถานะการเงินการคลังของอบต. มีอยู่จำกัดเมื่อเทียบกับปัญหาความต้องการของประชาชนจำนวนมาก ในปีต่อไปกระผมจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป

การบริหารงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน ส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา แต่ทั้งนี้ในทุกๆกิจกรรมโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนั้นย่อมมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง คณะผู้บริหารยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขในการทำงานต่อไป

ท้ายนี้กระผมและคณะผู้บริหารขอขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือการดำเนินงานในทุกๆด้านเป็นอย่างดี ผลสำเร็จของงานทุกงานมาจากความร่วมมือของทุกๆฝ่าย รวมถึงฝ่ายปกครองท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรหน่วยงานต่างๆในตำบลแม่ลอย จึงขอยกความดีให้กับทุกๆท่านที่ช่วยกันพัฒนาตำบลแม่ลอย และขออัญววยพรให้ทุกๆท่านมีส่วนร่วมได้ มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปและกระผมสัญญาว่าจะทำงานด้วยความตั้งใจต่อไป

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภาฯ)

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้แถลงการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภาฯ)

ในระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามรายงานการประชุมที่เลขานุการสภาอบต.แม่ลอยได้ทำสำเนารายงานการประชุม ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาโดยไม่มีแก้ไขแต่อย่างใด

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภาฯ)

เมื่อไม่มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม กระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบ	จำนวน	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

พักเบรก ๑๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอใหม่

๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปี ๒๕๖๖

นายสมาน นายต๋าน
(ประธานสภา)

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ยื่นเสนอญัตติให้สภาอบต.แม่ลอย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียด กระผมขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป

นายธนาวุฒิ กาไชย
(นายก อบต.แม่ลอย)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ผู้ทรงเกียรติทุกท่านและหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนถึงคณะผู้บริหาร ในส่วนของการเปิดประชุมวันนี้ ในส่วนของญัตติที่ ๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปี ๒๕๖๖ ทางเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้แจกเอกสารให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยทุกท่าน ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| ๑. นายสมชาย ปัญญาดี | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายชุม อ่อนหวาน | กรรมการ |
| ๓. นายผดุงผล อุปการคำ | กรรมการ |
| ๔. นายเกรียงศักดิ์ ชันทา | กรรมการ |
| ๕. นายชัยวรรณ อุปการคำ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวชุนากรณ์ ปุชัย | กรรมการ |
| ๗. นายพนม ปงกา | กรรมการ |
| ๘. นายชัยชัยกรณ์ อาตวิริยนนท์ | กรรมการ |
| ๙. นางพิชยนันท์ พวงมะลิ | กรรมการ |
| ๑๐. นายภาคิน ชัยแก้วเม | กรรมการ |
| ๑๑. นายวสันต์ เอื้ออารีย์ | กรรมการ |

ซึ่งทั้งหมดนี้คณะกรรมการได้ออกประเมินและติดตามผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของรายละเอียดของรายงานการติดตามฯ จึงขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ดำเนินการชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไป

นางสาวโชติกา มุกดา
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกอบต.แม่ลอย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของการรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้นำเรียนก่อนหน้านี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ติดตามในส่วนของเอกสารได้สรุปเป็นรูปเล่มจะมีในส่วนของการเบิกจ่ายทุกโครงการที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดขอให้ทุกท่านดูจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่าน ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และฉบับเพิ่มเติม ดังนี้

- ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน ๘๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๗
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๗
- ไม่มีการดำเนินโครงการ จำนวน ๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๖

ในส่วนของตารางที่ ๒ เป็นตารางเปรียบเทียบในส่วนของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนตามที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ สรุปรวมถึงการได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากหน่วยงานอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้ามาดำเนินการในส่วนของถนนหินคลุกของหมู่ ๙ เชื่อมตำบลศรีดอนไชย โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แยกตามยุทธศาสตร์จากยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๖ ท่านจะเห็นว่าในส่วนของ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนทั้งหมด ๗๘ โครงการ เฉพาะในส่วนของด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ ๔๐,๗๘๕,๕๐๐ บาท และได้รับการอนุมัติงบประมาณ ๓๙ โครงการ งบประมาณ ๙,๘๐๒,๕๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนทั้งหมด ๔ โครงการ งบประมาณ ๘๓,๐๐๐ บาท และได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนทั้งหมด ๒๓ โครงการ งบประมาณ ๔,๐๘๗,๐๙๖ บาท และได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๖,๓๓๑,๗๔๘ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนทั้งหมด ๕๙ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๙๔๓,๔๐๐ บาท และได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๗๑๑,๗๗๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนทั้งหมด ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนทั้งหมด ๘ โครงการ งบประมาณ ๓๔๘,๐๐๐ บาท และได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๐๐๐ บาท

ซึ่งทั้งหมดตั้งแต่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จำนวนในแผนทั้งหมด ๑๗๖ โครงการ งบประมาณ ๖๗,๓๔๖,๙๙๖ บาท และได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๑๔ โครงการ งบประมาณ ๓๕,๑๗๔,๐๑๘ บาท ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่าน หน้า ๑๕ ถึงหน้า ๔๕ จะเป็นรายละเอียดของโครงการทั้งหมดจะเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และในส่วนของค่าใช้จ่ายเงินสะสมว่าแต่ละโครงการนั้นมีในแผนเท่าไรแล้วเรานำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติหรือว่าการใช้เงินสะสมจำนวนเท่าไร เงินคงเหลือเท่าไร คิดว่าทางท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย คงได้ดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว นอกจากจะได้ติดตามในส่วนของเอกสารแล้ว คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ก็ได้ออกตรวจติดตามในส่วนของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน และในส่วนของโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการก็จะมีในส่วนของหมู่ ๑๓ ที่เราได้ออกตรวจประเมินไปแล้วและนี่คือส่วนหนึ่งของการการติดตาม

ประเมินผลแผนและจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เรารู้ได้ติดตามในส่วนของการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจ และนี่คือการติดตามของการจัดทำแผน ปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องมีการติดตามให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมและจะต้องรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยให้ทราบ ผลการติดตามให้ตามระเบียบต่อไป

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงญัตติที่ ๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ประจำปี ๒๕๖๖ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามแต่อย่างใด

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด อภิปรายหรือซักถาม กระผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบ	จำนวน	๑๒	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าประชุมท่านใดประสงค์จะแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุม

นายสมบุญ ติ้ปกรณ
(สมาชิกสภา ม.๖)

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบุญ ติ้ปกรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ อยากจะสะท้อนปัญหาของชาวบ้านหมู่ที่ ๖ ผ่านที่ประชุมหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านได้สะท้อนปัญหามาแจ้งคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ทราบ แต่วันนี้ผู้อำนวยการกองการศึกษาไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นผมขอฝากเรื่องเกี่ยวกับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากมีปัญหาเยอะ ในรอบปีนี้มีปัญหา ๓-๔ เรื่อง ไม่ทราบว่าทางผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขหรือไม่อย่างไร เรื่องที่ ๑ เรื่องผู้ปกครองเด็กแย่งเด็กกัน เรื่องนี้ก็ได้ดำเนินการผ่านไปแล้ว เรื่องที่ ๒ ก็เกิดขึ้นมาอีก ปู่ ย่าเด็กเดือดร้อน แม่เด็กกลับจากกรุงเทพฯเอาเด็กไป ปู่ ย่า มาถามว่าเป็นใครถึงเอาเด็กไป ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บอกแม่เด็กกลับมาจากกรุงเทพฯรับเด็กไป แล้วปู่ย่าเด็กก็มาถามว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ขอคุณกล้องวงจรปิด รถป้ายทะเบียนอะไร ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถบอกลักษณะได้ ในกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นความบกพร่องของใคร ของครูหรือว่าของใคร จึงฝากทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เรื่องที่ ๓ เรื่องใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านฝากแจ้งการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แจ้งผู้ปกครอง ผู้ปกครองเด็กเอาเด็กมาไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวลาประมาณสิบโมง มีคนขับรถผ่านมาเห็นแล้วเจอเด็กเล่นอยู่คนเดียวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้พาเด็กไปหาผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ในกรณีแบบนี้เป็นปัญหาใหญ่ หากเกิดอันตรายต่อเด็ก จะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาทีหลังได้ กระผมได้ดำเนินการไปสอบถามครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แจ้งบอกว่าได้เขียนจดหมายน้อยให้เด็กใส่ใน

กระเป่า กระผมว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง หากเด็กเอากระต่ายไปเล่นทำหายจะทำอย่างไร
กระผมว่าต้องดำเนินการแก้ไขให้เด็ดขาด ครูต้องรับผิดชอบ ทางผู้อำนวยการกอง
การศึกษา ต้องรับผิดชอบ ต้องลงไปดู ไม่ใช่ นั่งอยู่แต่ในสำนักงานและเรื่องที่ ๔ ปีที่ผ่านมา
มากี่วันวาย ปลอ่ยให้เด็กร้องไห้ออกมากลางถนนใหญ่ ครูทำไม่ไม่ดูแล ฝากให้ทางท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ดำเนินการจัดการและแก้ไขปัญหาต่อไป

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ชี้แจง

นายธนาวุฒิ กาไชย
(นายก อบต.แม่ลอย)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านและหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนถึงคณะผู้บริหาร ในส่วนของ
ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันนั้นกระผมได้รับการชี้แจงและเข้าไปลงพื้นที่ที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด้วยตนเอง โดยให้ทางนิติกรและทางเจ้าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วม
ประชุมทุกคน ในตอนนี้ในส่วนของเด็ก ปัญหาคือแม่เด็ก กรณีแรกตอนนั้นกระผมไม่ได้
รับแจ้งจากทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีนี้เป็นข้อบกพร่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ของทางกองการศึกษาที่มีปัญหาแล้วไม่ได้แจ้ง ส่วนกรณีที่แม่เด็กมาเอาเด็ก กรณีที่ ๒
กระผมได้รับแจ้ง กระผมก็รับลงพื้นที่พร้อมกับนิติกรทันที ณ วันที่ได้รับแจ้งเรื่องและ
ได้มอบหมายให้ทางนิติกรไปสถานีตำรวจพร้อมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้สั่งการ ณ
วันนั้นเลย ได้เข้าไปพูดคุยและดำเนินการแจ้งความ ในส่วนของข้อกฎหมาย ระเบียบ
ต่างๆ เข้าใจว่าปู่ย่าเป็นคนดูแลเลี้ยงดูเด็กคนนี้ ประมาณปีกว่า ข้อเท็จจริงพ่อแม่แยก
ทางกันและมีการหย่าร้างและมีการสลักหลังไว้ว่ามีสิทธิในตัวลูก ความเป็นจริงคือ ปู่ย่า
กีดกันแม่เด็ก โดยปิดทุกช่องทางการติดต่อไม่ให้แม่ติดต่อกับลูกได้ แล้วในวันนั้นกระผม
ได้มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้โทรประสานไปหาพ่อแม่ ซึ่งผมก็อยู่ที่นั่นด้วย นั่งรับฟังและบันทึกเสียงไว้ทั้งหมด
ข้อเท็จจริงคือพ่อแม่ไม่ยอมรับผิดชอบ ปิดปัญหา บอกว่าถ้าแม่เด็กอยากได้ก็ให้แม่เด็ก
ไปเลย แต่ปู่ ย่า รักหลานและเลี้ยงหลานมา อันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ซึ่งตอนนี้กระผมได้ทำบันทึกตักเตือนในส่วนของครูผู้ดูแลเด็กเรียบร้อยแล้ว ถ้าหาก
มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกจะดำเนินการทางวินัย ในส่วนของการเตือนร้อนมีหลายกรณีแต่
กระผมได้รับการแจ้งเพียงกรณีเด็กเท่านั้น และตอนนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วน
ของกล้องวงจรปิดที่มันเสียได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสั่งกำชับ
ให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดประตูโดยจะไม่ให้มีการเปิดและผู้ปกครองที่จะมารับคือ
เป็นผู้ปกครองที่ลงลายมือชื่อไว้หรือมีข้อตกลงกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท่านั้น ในการ
ที่จะมารับหรือมาส่ง แต่จะมีปัญหาอยู่กรณีมาส่งที่บ้านพ่อแม่เด็กบางคน ลงชื่อไว้รับแต่
พอถึงเวลามาส่งฝากคนอื่นมารับมาแทนก็เป็นการแก้ปัญห แต่ถ้าจะให้พ่อแม่เด็กที่ลง
ลายมือชื่อไว้มารับมาส่งก็ติดปัญหาตรงที่ว่าพ่อแม่บางคนก็ไปทำงานตามประสาชาวบ้าน
ปัญหาความเป็นจริงคือ จะฝากรับกัน แต่ในกรณีที่มิมีปัญหาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนนี้
กระผมได้ทำการบันทึกและแก้ไขกล้องวงจรปิดและในส่วนของการปิดเปิดตามระบบ
เป็นเวลา จะไม่ให้ใครเข้ามารับก่อนเวลาแล้วจะมีการเรียกประชุมผู้ปกครองทั้งหมดหลัง
ปีใหม่ ในกรณีจะสอบถามปัญหา/ข้อเท็จจริงที่จะเกิดในอนาคตแบบนี้ จะสอบถามใน
กรณีที่พ่อแม่เลิกกัน แล้วอยู่กับตายายหรือปู่ย่า แล้วใครดูแลรับผิดชอบ จะให้เป็นไป
ตามความเป็นจริง สอบถามถ้าเกิดกรณีแบบนี้อีกใครจะรับผิดชอบ แต่ว่าในตอนนี้คือ

เบื้องต้นในส่วนของคุณย์พัฒนาเด็กเล็กผมจะไม่ให้ใครเข้าออกในเวลาราชการจนกว่าจะ มีการเลิกหรือมีการรับส่งในช่วงเลิกเรียน แต่ถ้ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีก ครูคุณย์พัฒนา เด็กเล็กจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและอยู่ที่ตลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่ง ได้ทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในคุณย์พัฒนาเด็กเล็กมี ๒ กรณีที่ได้ทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ตอนนี้คือเป็นการว่ากล่าวตักเตือน แต่ ถ้ามีอีกครึ่งหนึ่งจะไม่ต่อสัญญาหรือยกเลิกหรือใช้อำนาจของนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ลอยในส่วนของการดำเนินการใดๆเป็นที่สิ้นสุดจึงขอแนะนำเรียนให้ท่านสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยได้รับทราบ

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ชี้แจงสำหรับเรื่องคุณย์ พัฒนาเด็กเล็ก มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด สงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าประชุมท่านใดประสงค์จะแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุม

นางสาวโชติกา มุกดา
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ในส่วนงานนโยบายและแผน ขอการแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการแก้ไข แผนพัฒนา ท้องถิ่นจะต้องเป็นไปตามระเบียบ แก้ไขเสร็จ ประกาศใช้จะต้องแจ้งให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบแต่ในเบื้องต้นได้ส่งแผนที่แก้ไขให้ทุกท่านไปแล้ว ในส่วนของเอกสารแต่มาแจ้งในส่วนของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลอยอีกครั้ง ซึ่งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จะเป็นในส่วนของแบบผ.๐๒/๑ จะเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ เนื่องจากว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยจะได้ดำเนินการของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่เนื่องจากราคากลางที่ปรากฏอยู่ในแผนนั้นไม่ได้เป็นปัจจุบัน ตามราคาวัสดุต่างๆ คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูชนิด มีฝาปิด บ้านเก็ยดอย สูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิมงบประมาณปรากฏ อยู่ในแผน ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แก้ไขราคากลาง งบประมาณ ๘๘๓,๐๐๐ บาท เพื่อให้ราคากลางเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ งบประมาณแก้ไขปีที่จะดำเนินการ คือ โครงการซ่อม สร้างผิวทางแอสฟัลท์-ติกคอนกรีต บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากเดิมงบประมาณปรากฏอยู่ในแผน ปี ๒๕๖๖ แก้ไขราคากลางให้อยู่ ในปี ๒๕๖๗ ทั้งนี้เพื่อให้แผนตรงกับปีที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งโครงการนี้ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้มีนโยบายในส่วนของเงินเหลือ จึงแจ้งให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยได้รับทราบ

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ชี้แจง

นายธนาวุฒิ กาไชย
(นายก อบต.แม่ลอย)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
สืบเนื่องจากที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้พูดเรื่องในส่วนของเงินอุดหนุน ในส่วน
ของปี ๒๕๖๗ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ตอนนี้อยู่ในระบบแล้ว คือตอนนี้
ผ่านเข้าไปส่วนของระบบ(SOLA)ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมี
อยู่ ๒ โครงการที่ไม่ติดปัญหา คือ โครงการถนนเชื่อม หมู่ ๘ ไปหมู่ ๑๑ เป็นถนนบดอัด
หินคลุก และอีกตัวคือตัวที่เราปรับปรุงแผน คือถนนลาดยางหมู่ ๑๑ เส้นออกปากทาง
บ้านคือ ผ่านเข้าไปในระบบ ๒ โครงการ ได้ยื่นในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและ
ล่าสุดกระผมได้เข้าไปดูในระบบอย่างไม่เป็นทางการ แต่ขึ้นในระบบมีอยู่ ๑ โครงการ คือ
ถนนบดอัดหินคลุก หมู่ ๘ เชื่อมบ้านหมู่ ๑๑ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท น่าจะเป็น
ข่าวดี แต่ขอเป็นทางการก่อน แต่งงบประมาณเงินอุดหนุนได้ปีนี้ก็จริง แต่ทำจริงๆได้
ประมาณปี ๒๕๖๘ คือ ถ้าขอปี ๒๕๖๗ จะอนุมัติปี ๒๕๖๗ ก็คงไม่ทันจะต้องทำประมาณ
ปี๒๕๖๘ นี้คือระบบของเงินอุดหนุน อาจจะเว้นปี แต่ถ้าผู้บริหารคนไหนขอไว้ก็จะข้าม
ไปอีกปี แต่ของเราไม่เคยขอเลยไปอยู่ในระบบปรากฏว่าไม่มีเป็น ๑๐ ปีแล้วไม่มีโครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเลย ถ้าเราวิ่งเรื่องหรือประสานอย่างน้อยก็จะได้ปีละ ๑ โครงการ
ส่วนของปี ๒๕๖๘ ให้ลงระบบ(SOLA) ไปแล้ว ก็คงจะไม่ทัน แต่ส่งไปแล้ว ๑โครงการคือ
โครงการประปาหมู่ ๖ ซึ่งปีก่อนโครงการตกลงไป ก็เลยขอเข้าไปแล้วตอนนี้กระผมไปดู
ในระบบของถนนท้องถิ่น ระบบต่างๆของตำบลแม่ลอย เราไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ตอนนี้ให้
กองช่างได้ลงทะเบียนถนนทางหลวงในพื้นที่ตำบลแม่ลอยทุกเส้น ลงทะเบียนเพื่อรองรับ
ของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพราะ ว่าถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียนถนนท้องถิ่นหรือไม่ได้
ลงทะเบียนในระบบ Thai Water Plan จะขอโครงการไม่ได้ อันนี้เป็นข้อกำหนด
ระเบียบที่กระผมได้ให้ความสนใจและสั่งการให้ทางกองช่างได้ลงทะเบียน ถ้าเราไม่
ลงทะเบียนเราจะไม่สามารถทำถนน ทำอะไรไม่ได้ ในถนนเก่าถ้าเป็นโครงการอุดหนุน
เฉพาะกิจคอนกรีตอยู่แล้วสามารถลาดยางทับได้ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่มี
ข้อแม้คือต้องลงทะเบียนถนนท้องถิ่น ตอนนี้ผมให้กองช่างได้ลงทะเบียนทุกหมู่บ้าน
เรียบร้อยแล้ว ถ้าได้รายละเอียดจะต้องดำเนินการส่งเอกสารไปให้ทางกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้ง ถ้ามีข่าวสารหรือเอกสารต่างๆที่ได้รับการตอบรับมาอย่าง
ชัดเจน จะแจ้งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ทราบอีกครั้ง

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภาฯ)

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ดำเนินการชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้ว ต่อไปขอเรียนเชิญท่านเกรียงศักดิ์ ชันทา สมาชิกสภาฯ ม.๖

นายเกรียงศักดิ์ ชันทา
(สมาชิกสภาฯ ม.๗)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมมีเรื่องสอบถามผู้อำนวยการกอง
คลัง ซึ่งชาวบ้านฝากมาถามเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ว่าทำไมที่ดินมีเนื้อ
ที่น้อยทำไมถึงเสียภาษีเยอะ ส่วนคนที่ไม่มีที่ดินเยอะทำไมได้เสียน้อย เขาได้เสียภาษีไป
ห้าร้อยกว่าบาท ทั้งๆที่ดินประมาณ ๑ งาน แต่พื้นที่ใกล้เคียงมีเนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ได้
เสียภาษีไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท แต่เขาได้เสียภาษีไปห้าร้อยกว่าบาท และภาษีร้านค้าได้ไป
ชำระที่อำเภอแล้ว ทั้งๆที่ภาษีสรรพสามิต ค่าขายจะต้องไปเสียที่อำเภอ เป็นปีละห้าร้อยบาท
พอดีเขามาสอบถามที่กระผม เขาเลยบอกว่าทำไมของเขาเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เยอะพอดีเขามาสอบถามที่กองคลังแล้ว ก็ยังไม่ได้คำตอบกระผมจึงเรียนถามทาง
ผู้อำนวยการกองคลัง ที่เขาฝากมาถาม บ้านของนางสมิตา มูลชัย บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่

๗ ซึ่งเป็นลูกบ้านของกระผมเอง เลยฝากกระผมมาถามเพราะเคยเข้ามาสอบถามครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบ ที่ดินไม่มากแต่เสียภาษีเยอะกว่าบ้านนายเลิศ นางคำ ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันที่มีพื้นที่เยอะกว่า ได้เสียภาษีไม่กี่บาท และบ้านพ่อหลวงโรจน์ที่ได้สร้างไว้ นั้น ก็ได้เสียภาษีไม่เยอะแต่ทำไมบ้านของสุมิตา ถึงได้เสียภาษีถึงห้าร้อยกว่าบาท กระผมจึงขอเรียนถามเพียงเท่านี้

นายสมาน นายदान
(ประธานสภาฯ)

เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจง

นางพิชยนันท์ พวงมะลิ
ผู้อำนวยการกองคลัง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านคือจะอธิบายเกี่ยวกับภาษีเพราะว่าตอนที่ประเมินภาษีจะส่งไปให้ผู้ที่เสียภาษี กรณีที่มีปัญหาหรือไม่ถูกต้องให้มาติดต่อที่กองคลัง ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เจ้าพนักงานจัดเก็บภาษีไม่อยู่ ให้มาหาผู้อำนวยการกองคลังก็ได้ แต่ในกรณีนี้ไม่เห็นเอกสารรายละเอียดด้านเอกสาร แต่อย่างไรก็ดีเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดด้านเอกสารอีกที เดี่ยวจะแจ้งให้ทราบอีกที ส่วนภาษีที่เสียที่สรรพากร ที่ร้านค้าไปเสีย คือภาษีรายได้ คือ ๑ ปี เขาจะต้องไปเสียภาษีที่สรรพากร แต่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่ดิน ร้านค้าเป็นภาษีรายได้ ต้องไปเสียที่สรรพากร เป็นภาษีคนละภาษีกัน

นายเกรียงศักดิ์ ชันหา
(สมาชิกสภาฯ ม.๖)

พอดีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของเขามีพื้นที่น้อย และอาคารเป็นอาคารเดียว เป็นบ้านหลังเดียว แต่บ้านของนายเลิศ ตีบน้อย มีสองอาคาร คืออาคารที่ซ่อมรถ และอาคารที่เป็นบ้านอีกหนึ่งอาคาร แต่เสียภาษีน้อยกว่า แต่อาคารเดียวทำไมเสียภาษีเยอะ เขาได้เขามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จัดเก็บยังไม่บอกไม่รู้เลย เขาถามว่าใช้ตัวไหนเป็นการคิดในการจัดเก็บ แต่ว่าเจ้าหน้าที่จัดเก็บก็ยังไม่สามารถบอกได้ ก็เลยเงียบไปเลย ถ้าเป็นแบบนี้ก็ขอฝากด้วย ถ้าได้รายละเอียดอย่างไรก็ขอช่วยแจ้งให้กระผมทราบด้วย

นายสมาน นายदान
(ประธานสภาฯ)

เรียนเชิญท่านเสาร์ วันยอด สมาชิกสภาฯ ม.๙

นายเสาร์ วันยอด
(สมาชิกสภาฯ ม.๙)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องหนองเขี้ยว แต่ที่นี้ตอนนี้ ไม่กี่วันที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ ๙ คณะกรรมการ กระผมฝากผู้ใหญ่บ้านไปแล้วพูดคุยจะเรียกมา แต่ที่นี้ท่านบอกว่าท่านจะไปทำเอง กระผมก็ปล่อยท่าน แต่มันผ่านมาแล้ว คือตอนนี้ไม่มีใครประชุม และตอนนี้มีปัญหาคือว่า นาบริเวณรอบๆเขาหว่านข้าวกันหมดแล้ว แล้วตอนนี้ไม่มีคนมาประชุม เรา จะทำการสูบน้ำไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วครับ ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จะเอาอย่างไรกันตอนนี้ กระผมจึงขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้

นายสมาน นายदान
(ประธานสภาฯ)

ตอนนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จะเอาอย่างไรกัน

ที่ประชุม

ได้พิจารณาแล้วว่าถ้าไม่มีครุมาประมุข ก็ปล่อยไว้แบบนั้นก่อน รอให้เข้าดู
รื้อนก่อนค่อยปรึกษากันอีกครั้ง

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าประชุมท่านใดประสงค์จะแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่
ขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุม

นายสมัย อินมาส
รองนายกอบต.แม่ล่อย

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ล่อย คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในส่วนของกระผมมีเรื่องแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ล่อย
สืบเนื่องจากได้ออกสำรวจแต่ละหมู่บ้าน บางหมู่บ้านก็ยังติดปัญหาอยู่ แต่ที่ปัญหาหลักๆ
คือเรื่อง การย้ายเสาไฟฟ้ามีทุกหมู่บ้าน จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ล่อย ให้ประสานกับท่านผู้ใหญ่บ้าน ทำเรื่องขอย้ายเสาไฟฟ้าก่อน เพราะว่าแต่
ละโครงการออกดำเนินการเร็ว บางโครงการออกช้า ยกตัวอย่างหมู่ ๖ ทุกหมู่บ้านถือว่าเป็น
ปัญหาอยู่ จึงขอประสานกับท่านผู้ใหญ่บ้านให้ทำเรื่องขอย้ายเสาไฟฟ้าไปก่อน และ
อีกเรื่องหนึ่งจึงขอเกริ่นไว้ในที่ประชุมสภา เรื่องถนนการเกษตร พอดีท่านนายกอบต.
แม่ล่อย ได้มอบหมายให้ทางรองนายกอบต.แม่ล่อย ออกสำรวจถนนการเกษตร พอดีไป
ที่หมู่ ๒ และหมู่ ๑๒ มีอยู่ ๒ เส้น ไม่มีใครรับผิดชอบ คือเป็นส่วนกลาง พอดีวันนั้นก็ไป
กับท่านเกรียงศักดิ์ ชันทา และท่านนายถวัล ปัญญาดี วัดช่วงระยะทางงบประมาณ
๖๐,๐๐๐ บาท จึงขอเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ล่อยในสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ล่อย เพื่อที่จะได้นำจ่ายเงินสะสม ไปสำรวจแล้วเกินเยียวยาจริงๆ
และไม่มีใครรับผิดชอบจริงๆในส่วนนั้น พี่น้องชาวตำบลแม่ล่อยเราทั้งหมดที่ใช้บริการใน
เส้นนั้น จึงขอเรียนไว้ก่อน ส่วนของกระผมก็มีแค่นี้

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

เรียนเชิญท่านถวัล ปัญญาดี สมาชิกสภาฯ ม.๒

นายถวัล ปัญญาดี
(สมาชิกสภาฯ ม.๒)

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.
แม่ล่อย คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมได้ออกสำรวจร่วมกับท่าน
รองนายกอบต.แม่ล่อย ท่านเลขานายกอบต.แม่ล่อย และเจ้าหน้าที่หลายคนอยู่ เพราะ
ถนนสองเส้นนี้เป็นถนนส่วนรวมใช้ร่วมกันหลายหมู่บ้านทางพวกเราก็จะใช้ถนนเส้นตรง
จะเหลือหมู่ ๑๒ หมู่ ๔ หมู่ ๑๓ จึงขอท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ล่อย ขยาย
ออกไปอีกสักหมู่หนึ่ง เหมือนมี ๑๔ หมู่บ้าน จึงขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ล่อยพิจารณาเพราะว่า ๒ เส้นนี้เป็นถนนส่วนรวมใช้ร่วมกันเยอะ โดยเฉพาะหมู่
๑๒ เส้นทุ่งนาเส้นร่องป่าสัก

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

เรียนเชิญท่านสมบุรณ์ ตีปกรณ สมาชิกสภาฯ ม.๖

นายสมบุรณ์ ตีปกรณ
(สมาชิกสภาฯ ม.๖)

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมบุรณ์ ตีปกรณ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ พอดีเรื่องถนนการเกษตร ถนนสายกลางท่านไป
ดูเถอะ เมื่อวานกระผมไปดูได้ถนนเส้นเดียว ในเมื่อท่านอ้างว่าถนนสายกลางใช้ทั้งตำบล
แม่ล่อย ก็ไปดูโซนนอกบ้างไม่ไหวจะไปดูแลทางโซนใต้อย่างเดียว ในเมื่อมีถนนสาย
กลางก็มีเหมือนกัน

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

เรียนเชิญท่านรองสมัย อินมาส รองนายกอบต.แม่ลอย

นายสมัย อินมาส
รองนายกอบต.แม่ลอย

ขออนุญาต พอดีเมื่อวานกระผมก็ไปหมู่ ๖ กระผมก็ไปดูสุดเส้นถนนแล้วแต่ใน ส่วนของหมู่ ๕ และหมู่ ๑๑ บอกว่ายังไม่เอา เพราะจะผลัดดินเข้าไปในหมู่บ้านก่อน เพราะ งบประมาณไม่พอ หมู่ ๕ ก็เหมือนกัน บอกว่าจะผลัดดินไปซื้อปั้มซบเมิร์สเพราะเจาะบ่อ ใหม่ เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเอาบ่อดินเราก็ไม่รู้ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี เพราะทางโซน หมู่ ๑ หมู่ ๗ หมู่ ๘ งบประมาณใหม่เอาหินคลุก คือหาบ่อดินไม่ค่อยได้ ในส่วนของบ่อ ดินที่มีปัญหาอยู่นะ

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

เรียนเชิญท่านสมบุรณ์ ดีปกรณ์ สมาชิกสภาฯ ม.๖

นายสมบุรณ์ ดีปกรณ์
(สมาชิกสภาฯ ม.๖)

เมื่อสักครู่กระผมเสนอว่าถ้าหากว่าท่านจะคิดว่าเป็นถนนส่วนกลาง คือบ้าน หมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๑๑ เอาเข้าหมู่บ้าน ยกตัวอย่างขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านสง่า สวนท่าน มีอยู่ที่ ทุ่งก๊อด อย่างท่านศรีสุวรรณ ไร่สนอยู่หมู่ ๑๑ เราไม่เอ่ยถึง แต่ถ้าท่านว่าอันนี้เป็น ส่วนกลาง อันนั้นก็เป็นส่วนกลางเหมือนกัน เมื่อวานกระผมไปก็ได้เส้นเดียว ทางนั้น ๓-๔ หมู่บ้านใช้เส้นนั้นหมด ทางสายทุ่งก๊อดไม่ได้ อย่างไรก็ตามเรื่องงบประมาณก็เอาไว้ก่อน ไว้ปรึกษาที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยอีกที

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

นายธนาวุฒิ กาไชย
(นายก อบต.แม่ลอย)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย กระผมได้เกริ่นเรื่องนี้ไว้นานแล้ว ได้ให้ท่านไปทำการบ้าน ช่วงที่ให้ท่านไปประมาณการ ว่าหมู่บ้านไหนที่ใช้ร่วมกันท่านคงจำได้ ใช้ร่วมกันจะแตกออกไปให้ อย่างนี้ไม่มีปัญหา ถ้าอย่าง หมู่ ๕ หมู่ ๑๑ หมู่ ๖ ท่านว่าใช้ร่วมกันก็เหมือนหมู่ ๒ หมู่ ๑๒ ก็ไม่มีปัญหา ให้ท่านเอากองช่างไปสำรวจดูว่ามีจุดไหน แต่ในส่วนของโคกดำในแต่ละหมู่บ้าน คือ ต่างหากอยู่แล้วอย่างหมู่ ๕ หมู่ ๑๑ ไม่เอาถนน หมู่บ้านจะทำในงบ ๕๐,๐๐๐ บาท ก็ แล้วแต่หมู่บ้าน แต่ว่าถ้าโซนหมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๑๑ มีถนนที่ใช้ร่วมกันจริงๆก็ให้สมาชิก สภาฯ หมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๑๑ ไปลงพื้นที่ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ได้ให้ช่างไปสำรวจทุก หมู่บ้าน ถ้าท่านว่ามีก็ไม่มีปัญหาเดียวออกไปสำรวจได้ กระผมได้เห็นนโยบายตั้งแต่แรก แล้วแต่พวกท่านไม่สนใจกันเอง กระผมบอกตั้งนานแล้วว่าถนนที่ใช้ร่วมกันสามารถ ดำเนินการได้ แยกแยกออกไปได้ ถ้าใช้ร่วมกันจริงๆมีความจำเป็นจริงๆนำเรียนได้ไม่มี ปัญหาในการพัฒนาถนนหนทาง การเกษตรของแต่ละพื้นที่ ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ เห็นสมควรเพราะงบประมาณเหล่านี้ กระผมเป็นคนเห็นชอบแต่ว่าคนที่อนุมัติคือท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยทั้งหมด ตัวกระผมเองเป็นคนเสนอไปถ้า จำเป็นจริงๆถ้าท่านสมาชิกสภาฯยกมือเห็นชอบจริงๆเห็นด้วยก็ไม่มีปัญหาเพื่อการ พัฒนาตำบลแม่ลอย

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

เรียนเชิญท่านสมบุรณ์ ดีปกรณ์ สมาชิกสภาฯ ม.๖

นายสมบุรณ์ ดีปกรณ
(สมาชิกสภาฯ ม.๖)

กราบเรียนท่านประธานอีกครั้ง ถ้าพูดอย่างที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าพูดอย่างท่านรองสมัย เป็นการพูดการเสื่อมล้ำ แต่ถ้าพูดอย่างท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้นำเสนอไปแล้ว เพราะฉะนั้นท่านรองสมัยก็ไม่ต้องพูดการเสื่อมล้ำ ทางนั้นผมจะเสนอท่านนายกฯไป มันไม่ถูกต้อง ท่านจะเสนอท่านต้องพูดว่าทางเส้นนอกก็มีเหมือนกัน ท่านต้องเอาหีบยกมาแบบนี้ถ้าพูดอย่างที่ท่านนายกอบต.แม่ลอย ก็ไม่มีปัญหา ในเมื่อเส้นนั้นเหลือล้ำไป เส้นนี้ใช้ร่วมกัน ก็ไม่มีปัญหาทางด้านนอกก็จะช่วยกัน

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภาฯ)

เรียนเชิญท่านนายเกรียงศักดิ์ ชันทา สมาชิกสภาฯ ม.๗

นายเกรียงศักดิ์ ชันทา
(สมาชิกสภาฯ ม.๗)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน คืออย่างที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย พูดถ้าเป็นถนนการเกษตรที่ใช้ร่วมกันแต่พอตัวอย่างโซนด้านนอกจะอ้างว่าใช้ร่วมกันมีคนเดียว ที่พูดมาว่าแบบนี้แล้วคนอื่นไม่ช่วย กระทบจะถามว่าเกี่ยวกับแนวเขตไม่รู้ว่าดำเนินการไปถึงไหนและกระทบได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับท่านเลขานายกอบต.ศรีดอนไชย ที่บอกว่าแนวเขตนั้นเป็นของอบต.ศรีดอนไชยแท้ แต่เวลาพัฒนาจะต้องอนุญาตเขามันก็ต้องจำเป็นเพราะเป็นแนวเขตของเขา แต่ถ้ามีการจัดเก็บภาษีบอกว่าคนที่เก็บภาษีเดิมก็ให้มาเสียที่อบต.แม่ลอย บอกว่ามาแบบนี้ กระทบก็รู้ว่าเป็นอย่างไร เพราะมีการประชุมร่วม กระทบจึงขอเรียนถามเพียงเท่านี้

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภาฯ)

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

นายธนาวุฒิ กาไชย
(นายก อบต.แม่ลอย)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้นัดประชุมก็คือในส่วนของอบต.ศรีดอนไชยและในส่วนของอบต.แม่ลอย ผู้ใหญ่บ้านที่มีแนวเขตติดต่อกันและเจ้าหน้าที่จัดเก็บทั้งสองฝ่าย และรองปลัดอบต.ศรีดอนไชยก็ได้พูดคุยและทำความเข้าใจกันเบื้องต้นเราใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก่อน คือ การบริหารจัดการในเรื่องของการจัดเก็บภาษีทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามประกาศ/ตามกฎหมาย ถ้ามีการจัดเก็บภาษี ณ ที่ใดก็ให้ไปเสีย ณ ที่นั้น แต่การบริหารจัดการคือการดูแลซ่อมแซม ปรับปรุงทั้งสองที่รับรู้เป็นฝ่ายเดียวกัน ณ ตอนนีที่รับรู้ร่วมกันคือแนวเขตเดิมนั้นแหละทั้งสองที่ไม่มีปัญหากัน ตกลงทำความเข้าใจกัน แต่ว่าตอนนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเราจะดำเนินการ คือมีการเรียกประชุม ส่วนของกระทบมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการเรียกประชุมไปแล้ว เอาพื้นที่ตำบลแม่ลอย และพื้นที่ตำบลศรีดอนไชยมาคุยกันแล้ว ต่อไปก็จะเป็นภาครวมของผู้มาให้ผู้นำทาง ส่วนของศรีดอนไชยไปคุยกันก่อนแต่ในส่วนของเราได้คุยกันเรียบร้อยแล้ว แนวเขตเข้าใจตรงกันแล้ว ใช้แนวเขตเดิม แต่ตอนนี้ต้องใช้ตามกฎหมายก่อน ในส่วนของการบริหาร การซ่อมแซมเราจะใช้ของเราดูแลไปเหมือนเดิมตามที่เราเคยปฏิบัติมา แต่จะใช้ข้อระเบียบตามกฎหมายภาษีให้เสียภาษี ถ้ามีการเก็บภาษีในเขตพื้นที่อบต.ศรีดอนไชยทางก็ให้ไปเสียทางอบต.ศรีดอนไชยก่อน ถ้ามีการเสียภาษีในเขตพื้นที่อบต.แม่ลอย ก็ให้มาเสียที่อบต.แม่ลอยก่อน แต่ผมดูภาษีแล้ว ก็ไม่เยอะไม่ถึงหลักหมื่นเพราะบางที่ไต่ยกเว้น โฉนดที่ไม่ได้เสียภาษี จะเสียภาษีแค่พื้นที่ส.ป.ก น่าจะมีประมาณนั้น และได้รับการยกเว้นภาษีเยอะอยู่ การจัดเก็บภาษีนี้ แทบจะไม่มีผลต่อเงินรายได้ของตำบล แต่เราจะมี

การประชุมในระดับภาครวมทั้งสองตำบลอีกครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบว่าเราจะทำการแก้ไขแนวเขตให้เป็นไปตามที่เราได้รับรู้และตกลงกัน คือตำบลศรีดอนไชยก็รู้อยู่แล้วว่าแนวเขตของเขายู่ทางโน้น แต่คนที่ทำแผนที่แนวเขตเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ดังนั้นตอนนี้หนองเขียเราก็ดูแลเหมือนเดิม ถนนอะไรเราก็ช่วยกันดูแล กระทบจะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหลักเบื้องต้น เพราะว่าการทำงานไม่ต้องได้ขออนุญาต เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินการได้ทั่วจังหวัด และในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดวันนี้ช่วงได้ออกมาประสานที่ว่าหมู่บ้านละ ๑ กิโลเมตร และได้ดำเนินการประมาณไม่เกิน ๒ เดือนนี้ จึงนำเรียนให้ท่านได้ทราบ

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

เรียนเชิญท่านเสาร์ วันยอด สมาชิกสภา ม.๙

นายเสาร์ วันยอด
(สมาชิกสภา ม.๙)

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ทุกท่าน เมื่อสักครู่ตามที่ท่านสมบุรณ์พูด ขออนุญาตเียนามท่านเกรียงศักดิ์พูดว่าทำไมมีคนเดียว ที่ว่าถนนสายทุ่งก้อด แต่ก็มีสายหลักของสามสี่หมู่บ้าน แต่พื้นที่ไม่ทราบว่าเป็นของหมู่บ้าน แต่หมู่ ๑๑ และส่วนมากจะเป็นลูกบ้านของหมู่ ๕ จะเป็นที่นา ที่สวน ของหมู่ ๕ ทั้งนี้แต่ท่านท่านเกรียงศักดิ์พูดว่าทำไมไม่ช่วยท่านสมบุรณ์พูด แต่กระทบว่าจะช่วยขึ้นมาพูดสักหน่อย ก็คือหมู่ ๙ ก็ถือเป็นของตำบล แต่ตามที่ท่านถวัล ได้เสนอขึ้นมาคือสายขอดฝั่ง สำหรับถนนสายไขนนอกเป็นสายทุ่งก้อด กระทบจึงขอฝากเพียงเท่านี้

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

เรียนเชิญท่านนายศรีสุวรรณ ไคร่ขุนนา สมาชิกสภา ม.๑๑

นายศรีสุวรรณ ไคร่ขุนนา
(สมาชิกสภา ม.๑๑)

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยทุกท่าน เรื่องที่ว่าถนนการเกษตรเชื่อมหมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๑๑ กระทบก็อยากพูดว่าถนนที่ใช้ร่วมกันถนนสายทุ่งก้อด เป็นหมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๑๑ ที่กระทบไม่พูดถึง เพราะมันติดกับเขตป่า ถ้าเป็นที่ว่าใช้ร่วมกันมากที่สุด กระทบว่าหมู่ ๑๑ เยอะมากที่สุดในตำบลแม่ลอย เพราะว่าจากเส้นทางที่ใช้มีประมาณ ๑๒๐ กว่าคนเส้นทางเส้นนั้น ไม่ใช่มีแค่หมู่ ๑๑ เท่านั้น มีบ้านปล้อง บ้านทุ่งต่อม บ้านหนองเลียบถึงอ่างจับตองที่ว่าในเขตป่าที่ไม่พูดถึง กระทบก็ไม่พูดถึงละกัน แต่ที่ว่าทางทุ่งก้อดตามที่ท่านเกรียงศักดิ์พูดถึง ทำไมมีคนเดียว แต่พื้นที่หมู่ ๑๑ หมู่ ๕ หมู่ ๖ ที่ร่วมกัน ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยพัฒนากันอยู่ เพราะใช้เส้นทางร่วมกัน แต่ถ้าขึ้นสวนยาง สวนลำไย มันเชื่อมโยงไปบ้านปล้อง บ้านทุ่งต่อม บ้านหนองเลียบ บ้านแม่ลอยหลวงใช้เส้นนั้น

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

เรียนเชิญท่านธานี สุทธิศิลป์ รองนายกอบต.แม่ลอย

นายธานี สุทธิศิลป์
รองนายกอบต.แม่ลอย

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยทุกท่าน กระทบมีเรื่องที่จะนำเรียนท่านประธานสภา ฝากไปยังท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยที่ทุกๆปีเราได้ตั้งงบประมาณผ่านข้อบัญญัติโดยท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยทุกท่าน เวลายกมือให้ข้อบัญญัติผ่านและมาใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน

แต่มีอีกอันหนึ่งที่มีปัญหาอยู่ตรงนี้คืองบประมาณประจำทั้งตำบลแม่ลอย พอจะเข้าฤดูแล้ง ก็เกิดปัญหามาแล้ว ก็คือใช้ใช้งบประมาณตัวนี้ เมื่อก่อนเรามีข้อตกลงกันในสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เมื่อครั้งกระผมเป็นสมาชิกสภาอยู่ว่าประจำหมู่บ้านประจำทุกตัวในตำบลแม่ลอย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านรายงานรายรับ-รายจ่ายให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เพื่อดำเนินการนำเงินมาใช้ที่เราตั้งไว้ในข้อบัญญัติ บางอย่างประจำบางตัวของท่าน ท่านดูแลประจำของท่าน ท่านบริหารประจำ เงินของท่านบริหาร ดูแลประจำของท่านพอไหม เพราะว่าเกิดปัญหาในการจัดงบประมาณของเจ้าหน้าที่ เราไม่รู้ว่าเบื้องต้นไม่มีเงิน เราไม่รู้ ถ้ามีเงินในการบริหารอยู่เราเอาเงินไปให้เขาบริหาร ถ้าเกิดการตรวจสอบมา เขาก็จะตำหนิทุกๆครั้งทางประจำหมู่บ้านของงบประมาณมา เช่น ปีมัซซิมเมอร์ส พัง หรือว่าในระบบที่เกี่ยวข้องกับประจำ ไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่น ส่วนใหญ่จะเป็นมัซซิมเมอร์สที่เป็นราคามันก็จะสูงก็จะของงบประมาณไป แต่พอเรามาตรวจสอบของเราไม่มีการรายงาน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใด ถ้ามีเงินบริหารประจำ ดูแลประจำของหมู่บ้านท่านได้ ท่านไม่รายงานก็ได้ ท่านก็ใช้เงินหมู่บ้านของท่านเลยก็ได้ แต่เราก็ได้ตั้งไว้อยู่แล้ว ถ้าหมู่บ้านใดมีความจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณตัวนี้ไปซ่อมเกี่ยวกับประจำของหมู่บ้านท่าน อยากจะให้ทุกๆท่านปฏิบัติตามที่ทางกองช่างหรือทางกองคลังได้ขอความร่วมมือทุกๆหมู่บ้านให้รายงานรายรับ-รายจ่ายหมู่บ้าน เคยได้ขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านแล้วจะให้รายงานรายรับ-รายจ่ายเพื่อมาเป็นการประกอบการพิจารณาการของงบประมาณประจำหมู่บ้าน จึงอยากให้ทุกท่านปฏิบัติตามนี้ เพื่อที่จะไม่เป็นการลำบากใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย พอหมู่บ้านใดขอมาเจ้าหน้าที่ก็จะมาปรึกษาว่าจะเอาอย่างไร เพราะหมู่บ้านไม่เคยส่งรายงานมาให้เลย เคยแจ้งให้ส่งรายงานแล้วแต่ท่านก็ยังเพิกเฉย ไม่ให้ความร่วมมือต่อจากนี้จึงขอให้ทุกหมู่บ้านรายงานรายรับได้เท่าไร รายจ่ายเท่าไรต่อเดือน ยอดคงเหลือเท่าไร ติดลบเท่าไร เพื่อนำมาประกอบการพิจารณางบประมาณในการซ่อมประจำหมู่บ้าน กระผมมีเรื่องนำเรียนท่านประธานสภาผ่านท่านสมาชิกสภาเพียงเท่านี้

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

เรียนสอบถามท่านธานี สุทธิศิลป์ รองนายกอบต.แม่ลอย ว่าการรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำหมู่บ้าน จะต้องรายงานทุกเดือนไหม

นายธานี สุทธิศิลป์
รองนายกอบต.แม่ลอย

เมื่อก่อน จะรายงานเป็นไตรมาส คือ ๓ เดือนจะรายงาน ๑ ครั้ง แต่เราต้องทำรายรับ-รายจ่ายทุกเดือน เพียงแต่รวบรวมมาส่งเป็นเล่ม ที่ผ่านมามีหลายหมู่บ้านที่ทำมาส่งในลักษณะแบบนี้

นายสมาน นายด่าน
(ประธานสภา)

เรียนเชิญท่านสันติ ดันต๊ีบ สมาชิกสภา.อบต. หมู่ ๘

นายสันติ ดันต๊ีบ
(สมาชิกสภา ม.๘)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยทุกท่าน บัญชีรายรับ-รายจ่ายถ้าเป็นไปได้กระผมว่าให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ทำเป็นรูปเล่มให้หมู่บ้านได้ไหม ทำเป็นแบบฟอร์มเหมือนกันเลยได้ไหม เพื่อถ่ายต่อการทำและถ่ายต่อการตรวจสอบ

นางสาวโชติกา มุกดา
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)

ในระเบียบฯ มีแบบฟอร์มการรายงานผลการใช้จ่ายเงินของกิจการประจำหมู่บ้านกำหนดไว้

นายสมาน นายด่าน (ประธานสภา) ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่ท่านสันติได้เสนอ เพราะว่าจะได้เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน ทั้งหมู่บ้าน เรียนเชิญท่านธานี สุทธิศิลป์ รองนายกอบต.แม่ลอย

นายธานี สุทธิศิลป์ รองนายกอบต.แม่ลอย ขออนุญาตเพิ่มเติม เมื่อก่อนทางผู้อำนวยการกองคลังคนเดิม เขาได้ทำแบบฟอร์มไว้ให้ทุกหมู่บ้าน เพียงแต่ให้หมู่บ้านกรอกตัวเลขใส่ว่าเดือนนี้รายรับเท่าไร รายจ่ายเท่าไร คงเหลือเท่าไร ดังนั้นเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ทำแบบฟอร์มให้หมู่บ้าน และหมู่บ้าน จะได้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วย

นายสมาน นายด่าน (ประธานสภา) การจัดทำแบบฟอร์มนั้นกระผมว่าเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการกองคลัง ดังนั้นกระผมขอฝากทางผู้อำนวยการกองคลัง ให้ทำแบบฟอร์มเป็นรูปแบบเดียวกัน จะได้แจ้งให้คณะกรรมการประปาหมู่บ้านจะได้เข้าใจตรงกัน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยให้ดำเนินการส่งรายงานมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยทุก ๓ เดือน ขอเรียนเชิญท่านนายศรีสุวรรณ ไคร่ขุนนา สมาชิกสภาฯ ม.๑๑

นายศรีสุวรรณ ไคร่ขุนนา (สมาชิกสภาฯ ม.๑๑) สอบถามทางผู้บริหาร ว่าท่อนเมนต์ หมู่ ๑๑ ที่ดำเนินการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อวานได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่าท่อรั่ว จึงสอบถามว่าอยู่ระหว่างประกันสัญญาหรือไม่อย่างไร

นายนพดล บั้งเงิน (เลขานุการสภาฯ) ท่อนเมนต์ที่ดำเนินการวางท่อใช่หรือไม่ หากใช่ขอให้ ท่านศรีสุวรรณ แจ้งกองช่าง เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

นายสมาน นายด่าน (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯหรือผู้เข้าประชุมท่านใดประสงค์จะแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุม

ที่ประชุม ไม่มี

นายสมาน นายด่าน (ประธานสภาฯ) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์จะแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว กระผมขอแจ้งเรื่องงานกีฬาศูนย์เครือข่าย ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ตั้งขบวน ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๕ ประธานเปิดในพิธี คือ ท่านอติธาร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว แต่ผมไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ มีนัดผ่าตัด จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ กระผมขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นายนพดล บั้งเงิน)

ผู้จตราายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่..... 5 มกราคม 2567

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(นายสมบัติ ตีะจันทร์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมบูรณ์ ตีปกรณ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายศรีสุวรรณ ไคร์นุ่นนา)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ในสมัย.....สามัญ.....สมัยที่.....1.....ครั้งที่.....1.....เมื่อวันที่.....14 กุมภาพันธ์ 2567.....

ลงชื่อ

(นายสมาน นายด่าน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย